



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรจว.น่านจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้	เดลินิวส์
2. 'ล่องกองลับแล้โมเดลเกษตร เครือข่ายสหกรณ์มาตรฐานGAP	กรุงเทพธุรกิจ
3. เนษะรัฐเร่งดันสมุนไพรไทยโกอินเตอร์	เดลินิวส์
4. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ระวัง..ฟ้าทะลายโจรพีเวอร์	ไทยรัฐ
5. 'รัฐบาล'เปิดเกณฑ์เยียวยาพืชผลเกษตรโดนน้ำท่วม	สยามรัฐ
6. รมช.มัญญาตรวจเยี่ยมสหกรณ์แห่งแรกของไทย	แนวหน้า
7. รมช."มัญญา" เป็นประธาน Kick Off ปลุกพืชสมุนไพรฟ้าทะลาย สร้างรายได้ให้...	มติชน
8. นครพนมหนุนปลูกฟ้าทะลายโจร'	เดลินิวส์
9. คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ยกระดับเกษตรสมัยใหม่	มติชน
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. หวังส่งออก "ลำไย-แอร์" เพิ่ม	ไทยรัฐ (กรอบ่าย)

\*\*\*\*\*

## เกษตรจว.นำนจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมดิอิมเพรส น่าน อำเภอเมือง น่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ การแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จำนวน 180 คน ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดน่าน อย่างเคร่งครัด โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ได้นำเสนอผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน

ในพื้นที่ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของข้าราชการเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2564 โดย นางอนงค์ ตันติตระกูลวัฒนา เกษตรอำเภอท่าวังผา และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทั้ง 15 อำเภอ เพื่อนำมาถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้

ทั้งนี้ได้มีการประกวดการนำเสนอนิทรรศการผลสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้างได้รางวัลชนะเลิศ โอกาสนี้เกษตรจังหวัดน่านยังได้มอบรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 รางวัลการนำเสนอผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ผ่านสื่อวีดิทัศน์ “ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน” เป็นต้น.

# 'ลองกองลับแล'โมเดลเกษตร เครือข่ายสหกรณ์มาตรฐานGAP

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่กระทบการบริโภคในทุกด้านรวมถึงสินค้าเกษตรและผลไม้ต่างๆ ด้วยทำให้ผลผลิตทางการเกษตรอยู่บนความเสี่ยงต่อปัญหาผลผลิตล้นตลาด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงมีการวางพื้นฐานในรูปแบบการสร้างเครือข่ายโดยมีสหกรณ์การเกษตรต่างๆ มาเป็นกลไก เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว ซึ่งมี

ตัวอย่างโมเดลการเกษตรที่น่าสนใจ เพราะเป้าหมายการทำงานนี้ไม่ใช่แค่การหาตลาดรองรับผลผลิตที่มากกว่าความต้องการเท่านั้น แต่เป็นการวางรากฐานการผลิตที่ต้องได้ผลผลิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ ซึ่งนั่นหมายถึงขนาดตลาดที่กว้างขึ้น เมื่อดีมานด์กว้างขึ้นซัพพลายที่มีอยู่ก็เป็นที่ต้องการ นำไปสู่ราคาที่ดีและรายได้ที่ตกถึงเกษตรกร

"ลองกองลับแล" ผลไม้เศรษฐกิจท้องถิ่นของ จ.อุตรดิตถ์ นิยมปลูกกันมากในอ.ลับแล เนื่องจากเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสวนป่า มีความชื้นในอากาศและดินค่อนข้างมาก ทำให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ และเป็นที่นิยมซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของชาวอุตรดิตถ์และเพื่อเป็นการยกระดับราคาผลผลิตตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจึงได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกษตรกรให้นำลองกองลับแลขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อให้ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของตลาด

ณรงค์ ฉิมเลี้ยง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลเล่าว่า ลองกองลับแล



สุธี ชันทอง

นั้นดั้งเดิมจริงๆ คือต้นตอแรกของ "ลางสาต" แต่เมื่อความนิยมลดลงไป ลางสาตกลายเป็นตำนานไปแล้ว จึงเอากิ่งพันธุ์ "ลองกอง" มาเสียบเข้ากับยอดของต้นลางสาตแทน ซึ่งลองกองลับแลจะต่างจากผลผลิตแหล่งอื่นตรงที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยหรือสารเคมี แต่ที่นี่ ขอเรียกว่า "เทวดาเลี้ยง" คือใช้ความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาตินั้นก็มาจากฝน ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติ ทำให้รสชาติอร่อยลูกสวย เพราะฝนตกชุกน้ำถึงดินดีปุ๋ยถึงนั่นเอง

เมื่อผลผลิตดีแล้วเหมือนมีต้นทุนที่ดีอยู่ในมือ การนำตัวช่วยมาจะเป็นเครื่องมือเสริมด้วยมาตรการซึ่งเป็นที่ยอมรับจะเป็นการต่อยอดทางการตลาดให้กว้างขึ้นนับเป็นหมุดหมายที่ดีของการพัฒนาจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล ซึ่งการแปลงแผนงานให้เป็นรูปธรรมนั้น

เปลี่ยณ แหยมยินดี สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลเล่าถึงที่มาของเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรเพื่อก้าวสู่เป้าหมายมาตรฐานGAP ว่า ได้ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยกันหาวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านนี้มาให้ข้อมูล และคำแนะนำรวมถึงการทำความเข้าใจและชวนให้เกษตรกรรู้ถึงประโยชน์การทำและมาตรฐาน GAP

เช่น นิลมุล ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด

กล่าวว่า ได้นำวิธีการทำ GAP ตามขั้นตอนกรมวิชาการเกษตร ซึ่งทางกรมจะมีการประเมินแปลงเกษตรเพื่อนำไปสู่การรับรองผลผลิตและบอกกับตลาดว่าผลผลิตจากแปลงเกษตรนี้ได้มาตรฐานพร้อมสำหรับการส่งออก

สุธี ชันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่าการดำเนินงานจะให้ตัวสหกรณ์การเกษตรนั้นๆ เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้งานเดินหน้าตามแผนและเป็นไปตามเป้าหมาย เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมได้มาตรฐาน ต่อมาที่กลางน้ำจะเน้นการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาแปลง การปลูก และปลายน้ำ คือการทำตลาด ทั้งรูปแบบการแปรรูป การรวบรวมผลผลิตเพื่อให้ตรงตามความต้องการตลาด และสามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้ในที่สุด

สำหรับแผนการทำงานจากนี้ยอมรับว่าเป็นอีกความท้าทายที่จะต้องหารือกับสหกรณ์ต่างๆ ถึงปัญหาและอุปสรรคช่วงที่ผ่านมาแนวทางแก้ไข และแผนการพัฒนาต่อยอดจากนี้เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรไม่ใช่การวนอยู่กับ การแก้ปัญหา แต่ต้องก้าวไปต่อกหน้าปัญหานี้ๆ ต่างหาก



## แนะรัฐเร่งดันสมุนไพรไทยโกอินเตอร์

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายปริญญา พานิชักดิ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “โอกาสและอนาคตเกษตรสมุนไพร สร้างรายได้และเศรษฐกิจ” ว่า สมุนไพรเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศไทยที่กำลังกลายเป็นสินค้าเกษตรตัวใหม่และทางรอดใหม่ของเกษตรกร เพราะมีช่องทางให้เติบโตได้มากในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยและชาวต่างชาติยอมรับมากขึ้นว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ดีต่อสุขภาพสำหรับช่วงวิกฤติโรคโควิด-19 และช่วงที่หลายประเทศกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่วันนี้ยังไม่สามารถพัฒนามาตรฐาน สร้างแบรนด์ได้เท่าที่ควร ซึ่งมีสาเหตุสำคัญคือเกษตรกรไทยและอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยต่อยอดธุรกิจกันอย่างเต็มที่ อีกทั้งอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยยังไม่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร

และการวิจัยสายพันธุ์ที่มากเพียงพอ

นายปริญญา กล่าวอีกว่า ถ้าต้องการสร้างอนาคตที่ดีให้สมุนไพรไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต้องบูรณาการความร่วมมือและข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ รวมถึงภาคเอกชนที่มีงบประมาณสูง และภาคประชาสังคม โดยมุ่งเน้นที่สูตรสร้างความสำเร็จ “ก-ข-ค” โดย ก คือกฎหมายหรือกฎระเบียบต้องมีการปรับเปลี่ยน, ข คือแข่งขัน ภาครัฐต้องส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าสู่ระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม, ค คือความคิด หน่วยงานรัฐต้องคิดใหม่ มองเอกชนเป็นมิตร และควรสนับสนุนเอกชนในการทำแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ต่างชาติเข้าถึงสินค้าในไทยได้มากขึ้น และเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนให้สมุนไพรไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนและโกอินเตอร์ไปพร้อมกัน.



## ระวัง..ฟ้าทะเลลายโจรพีเวอร์

วิกฤติโควิด ฟ้าทะเลลายโจรกลายเป็นที่ต้องการของตลาดอานิสต์จึงตกไปอยู่กับผู้ผลิต ที่มีทั้งกลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชน

รวมไปถึงผู้ผลิตเมล็ดและต้นพันธุ์ ราคาขยับขึ้น จากเดิมให้กันยังแทบไม่มีใครเอา กลายเป็นต้นละไม่ต่ำกว่า 30 บาท...ไม่รู้ว่าสบช่องราคาพุ่งสูงหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งต่างออกมาหนุนเต็มสูบให้เกษตรกรปลูกกัน

กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการส่งเสริม “ฟ้าทะเลลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเกี่ยวเดือนพ่อ” สังก.ป.ป.ส.นำร่องหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 1,000 แห่ง ปลูกฟ้าทะเลลายโจร เป้าหมาย 12 ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อนำมาช่วยประชาชนที่ต้องการ

กระทรวงเกษตรฯ สั่งการให้กองขยายพันธุ์พืชนำเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะเลลายโจรมาเพาะขยายพันธุ์และต่อยอดสู่โครงการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะเลลายโจรสนับสนุนการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 10 ศูนย์ ได้แก่ จ.ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี โดยจะให้บริการศูนย์ละ 50,000 ต้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 500,000 ต้น ยังไม่รวมพื้นที่สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกอีกราว 500 ไร่

สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพร 6 แปลง ที่มีการจัด

ทำเอ็มโอยูกับโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพรไปแล้ว อันนี้ไม่น่าห่วง เพราะผลิตแล้วมีที่ขายแน่นอน สามารถวางแผนการผลิตตามเอ็มโอยูได้

ขณะที่ภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดตั้งโครงการ “ปลูกฟ้าทะเลลายโจร 100 ไร่ 100 วัน” เพื่อผลิตยาสมุนไพรไทยฟ้าทะเลลายโจร จำนวน 30 ล้านแคปซูลแจกจ่ายฟรีให้ประชาชน

ไม่ต่างจาก บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง โดย สกาย กรอป เริ่มปลูกฟ้าทะเลลายโจรกว่า 5,000 ไร่ ต.ท่ากระดาน อ.รัตนนคร จ.สระแก้ว คาดจะเก็บเกี่ยวได้ถึง 15 ล้านต้น แปรรูปอบแห้งได้ 2.5 ล้านต้น แปรรูปเป็นแคปซูลบรรจุขวด ตั้งเป้าส่งออกกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรในหลายวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกับเตรียมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

บอกตามตรงไม่ห่วงภาคเอกชน เพราะมีเป้าหมายมีตลาดแน่นอนแต่กับภาครัฐ บอกได้หรือยังตลาดอยู่ในไหน โกรแปรรูปมาตรฐานการผลิตอยู่ที่ใด ปลูกแล้วต้นตลาดใครจะรับผิดชอบ.

**ส-เล-เท**



## 'นายกฯ'สั่งเร่งสำรวจพื้นที่-'พณ.'คุมเข้มห้าม'ผู้ประกอบการ'ฉวยโอกาส 'รัฐบาล'เปิดเกณฑ์เยียวยาพืชผลเกษตรโดนน้ำท่วม

**ทำเนียบฯ**-เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “แจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาล” ถึงสถานการณ์น้ำท่วม ว่า พายุดีเปรสชันเตี้ยนหมู่ที่เข้ามายังประเทศไทย ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ 34 จังหวัด พ.ล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก ได้จัดสรรเวลาและตั้งใจที่จะเยี่ยมพื้นที่ต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ส่วนมาตรการเยียวยาหลังจากที่น้ำลด พ.ล.อ.ประยุทธ์ กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากสถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อทำการยื่นเรื่องขอเงินเยียวยาให้กับประชาชน ซึ่งเกณฑ์ในการเยียวยาเป็นไปตามกฎของกระทรวงการคลัง ด้านพื้นที่ผลการเกษตรพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชเสียหายก็จะได้รับการช่วยเหลือ ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ข้าวไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม่ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท ส่วนของประมงได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้บ้านเรือนที่เสียหายกรมบรรเทาสาธารณภัยจะเข้าสำรวจเพื่อที่จะสรุปข้อมูลและดำเนินการเสนอขอเงินเยียวยาให้กับทุกคนครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ต้องกังวลเพราะนายกรัฐมนตรีกำชับให้เรื่องเหล่านี้ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

นอกจากเรื่องของการเยียวยารัฐ

บาลก็เฝ้าระวังจับตาเรื่องของการฉวยโอกาสจากผู้ประกอบการบางราย โดย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าติดตามสถานการณ์ในหลายพื้นที่เพราะเกรงว่าจะมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือค้ากำไรเกินควรทั้งนี้กรมการค้าภายในได้เปิดสายด่วนให้ประชาชนโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 1569 และยังจัดรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนไปยังพื้นที่ประสบภัยด้วย ซึ่งรถดังกล่าวก็จำหน่ายสินค้าราคาถูกที่จำเป็นต่อการบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่

น.ส.รัชดา กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจากข้อมูลของกรมชลประทาน โดย 4 เขื่อนหลังอย่าง เขื่อนภูมิพล, เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำร่วมกันทั้งสิ้น 11,376 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็น 46 เปอร์เซ็นต์ของความจุของเขื่อนแล้วยังสามารถรับน้ำได้อีก 13,495 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกรมชลประทานจะมีการตรวจสอบวัดปริมาณน้ำอยู่ทุกวันว่าเมื่อมีฝนตกมามากจะมีความจำเป็นต้องระบายออกเท่าใดเพื่อให้มีพื้นที่ในการเก็บกักน้ำในเขื่อนและในอ่างส่วนสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางอื่นๆ ทั่วประเทศ 447 แห่งนั้นมีปริมาณน้ำในอ่าง 48,313 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 64 เปอร์เซ็นต์ ของความจุทั้งหมดสามารถรับน้ำได้อีก 27,762 ล้านลูกบาศก์เมตร

## รมช.มณัญญาตรวจเยี่ยมสหกรณ์แห่งแรกของไทย

นางสาวมณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินของสหกรณ์วัดจันทร์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ สำหรับสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 เป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร มีสมาชิก 59 กลุ่ม ครอบคลุม 20 ตำบล ดำเนินการดูแลสมาชิกสหกรณ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ 4,538 คน สมาชิกสมทบ 2,789 คน รวมทั้งสิ้น 7,327 คน และได้ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 123,499,745 บาท เป็นสหกรณ์ชั้น 1 มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ โดยมีรูปแบบธุรกิจที่ให้บริการสมาชิก ดังนี้ 1.ธุรกิจสินเชื่อ 2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก 3.ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก และ 4.ธุรกิจแปรรูป (น้ำดื่ม) โดยแต่ละธุรกิจเป็นการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ พร้อม

ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิก ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งในด้านเงินทุน/วัสดุที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม เป็นตลาดในการรวบรวมผลผลิตให้กับสมาชิก ทั้งยังมีสินค้าอุปโภค-บริโภคที่สมาชิกสหกรณ์จำเป็นต้องใช้ในชีวิตรประจำวันอีกด้วย

“การก่อตั้งสหกรณ์ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน เชื่อมั่น ตั้งใจ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงในอาชีพ ผลผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรและการช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิกสหกรณ์ โดยใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น และขอชื่นชมสหกรณ์วัดจันทร์ที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับสหกรณ์บริหารจัดการมุ่งเน้นประโยชน์ของสมาชิก ขอให้ยึดมั่นแนวทางการบริหารเช่นนี้ต่อไป และให้ช่วยกันเผยแพร่สหกรณ์แห่งแรกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น” รมช.มณัญญา กล่าว



## รมช."มัญญา" เป็นประธาน Kick Off ปลุกพืชสมุนไพรฟ้าทะลาย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Kick Off โครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร ผู้ภัยโควิด-19 ของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่ทวีความรุนแรงส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น หากประชาชนได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึง และมียารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยยับยั้งและลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้ จากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์พบว่า พืชสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร สามารถนำมาใช้ผลิตเป็นยาทางเลือกรักษาอาการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีสรรพคุณช่วยยับยั้งและมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส หากนำมาใช้รักษาอาการป่วยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ในกรณีผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงน้อยส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นตามลำดับ มีผลข้างเคียงน้อย หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์

สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อการขยายพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันวิกฤติเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรออกสู่ตลาด เป็นการสร้างโอกาสให้สหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย สามารถนำไปขยายผลต่อยอด เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่การเพาะปลูก โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกปลูกพืช



สมุนไพรฟ้าทะลายโจร เป็นอาชีพเสริม และมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกต่อไป

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรผ่านสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ 12 จังหวัด รวม 54 แห่ง พื้นที่ปลูก 1,095 ไร่ โดยบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อสนับสนุนกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นพื้นที่นำร่อง มีสหกรณ์เข้าร่วม จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด และสหกรณ์นิคมพันชาติ จำกัด มีพื้นที่การเพาะปลูก รวม 10 ไร่ สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วม จำนวน 40 คน โดยสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จากกรมวิชาการเกษตร รวม 80,000 ต้น เพื่อส่งมอบให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง เฉลี่ย 8,000 ต้น/ไร่ ซึ่งสหกรณ์จะรวบรวมผลผลิตของสมาชิกจำหน่ายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรขยายเชิงต่อไป



## นครพนมหนุนปลูก 'ฟ้าทะลายโจร'



น.ส.กัญญา อภินันทธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากนโยบายของ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ต้องการให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม ได้มีการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไว้บริโภคในครัวเรือนและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคไวรัสโคโรนา-19 นอกจากนี้จะต้องมีการปลูกพืชสมุนไพรที่หลากหลายร่วมด้วย เช่น กระชายขาว จิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น และให้มีการส่งเสริมพร้อมรณรงค์การปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่มากขึ้น โดยมีการจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ชุมชน สวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1 ตำบลบ้านหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม



สำหรับจังหวัดนครพนม มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรอื่น เพื่อแปรรูปเป็นยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในครัวเรือน สำหรับป้องกันและรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 และเชื้อไขหวัดอื่น ๆ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นต้นนำ ส่งเสริมให้

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอและเครือข่ายองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรหมู่บ้านและเกษตรกรปลูกฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอื่น ทุกครัวเรือน พร้อมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นกลางนำและปลายนำในการแปรรูปฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรอื่นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านต่อไป.

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: พุธ 29 กันยายน 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15907

หน้า: 7(ขวา)

Col.Inch: 6.20

Ad Value: 6,820

PRValue (x3): 20,460

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ยกระดับเกษตรสมัยใหม่



## ●ยกระดับเกษตรสมัยใหม่

บึงกาฬ - นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่มอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้เกษตรกรรายย่อย ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด มีนายชาติรี บุญมาก รอง ผวจ.บึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกอบจ. และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีที่สวนสาธารณะหนองจันทร์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ



เกษตรวันนี้...กรมปศุสัตว์ และผู้ เกษตรกรเหมือนเคี้ยวแผ่นแป้ง จึงเข้าใจว่าเป็น  
บริโภคน้ำมันพืชใช้ก่อนซื้อ ขอย้ำเตือน ไข่ปลอมนั้น... น่าจะเป็นความเข้าใจคลาด  
ตระหนักว่าไข่ไก่ปลอม หลังจาก เคลื่อน เนื่องจากในประเทศไทยไม่มี  
กระแสข่าวที่มีรายงานว่า การผลิตไข่ปลอมซึ่งต้นทุนการ  
ประชาชนซื้อไข่ไก่ในพื้นที่ ผลิตแพงกว่าไข่จริง อีกทั้ง  
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยยังสามารถ  
แจ้งว่ามีการซื้อไข่ไก่ราคา ผลิตไข่ไก่ได้ในปริมาณ  
ถูกผิดปกติ ลักษณะ มากเกินความต้องการของ  
ภายนอก ภายใน รวมถึง ผู้บริโภคในประเทศ และ  
ลักษณะหลังทอดแล้ว จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ  
แตกต่างจากไข่ไก่ทั่วไป ของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุก  
เช่น เปลือกเป็นรอย จุดสี ครั้ง พบว่ามักเป็นไข่เก่าเสื่อม  
น้ำตาล มีรอยขีดข่วน เมื่อตอก คุณภาพแทบทั้งสิ้น .....●  
ดูพบไข่ขาวมีฟองฟู ไข่แดงเนื้อ นายทะเล่าปลี



## ● จับมือพันธมิตรเจรจา "อิเหนา" คลายปมนำเข้า หวังส่งออก "ลำไย-แอร์" เพิ่ม

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ว่า ได้ขอให้ทูตอินโดนีเซียผลักดันการแก้ปัญหาทางการค้ากับไทยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในสินค้าลำไยและเครื่องปรับอากาศ โดยในส่วนของลำไยนั้น ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียออกมาตรการให้ลำไยไทยที่จะส่งออกต้องได้รับมาตรฐานจีเอพี (สวนต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน) และต้องมีมาตรฐานสุขอนามัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำเข้าต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรและกระทรวงการค้า

ส่วนสินค้าเครื่องปรับอากาศ ปี 63 อินโดนีเซียได้ออกมาตรการพิเศษ 2 ข้อคือ ผู้ส่งออกต้องยื่นขออนุญาตนำเข้าก่อน และต้องให้หน่วยงานของอินโดนีเซียมาตรวจโรงงานในไทยก่อนส่งออก ซึ่งไทยกังวลว่า มาตรการนี้อาจจะขัดกับหลักการองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) และหลักการค้าของอาเซียนที่สมาชิกจะต้องไม่สร้างอุปสรรคการค้า อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 ประเด็น ไทยจะหารือกับอินโดนีเซียในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (เจทีซี) ไทย-อินโดนีเซีย ซึ่งเสนอให้ประชุมเร่งด่วนภายในเดือน ธ.ค.นี้"

ด้านนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ กล่าวว่า อินโดนีเซียใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าเครื่องปรับอากาศ โดยกำหนดปริมาณนำเข้า ซึ่งไทยมองว่าน่าจะขัดกับหลักการค้าเสรีของอาเซียนและดับบลิวทีโอ ส่งผลกระทบต่อ การส่งออก โดยขณะนี้ผู้ได้รับผลกระทบทั้งไทย ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ ขณะเดียวกัน อาเซียนก็ได้หารือกับอินโดนีเซียแล้วหลายครั้งให้ยกเลิกด้วย

"สาเหตุที่อินโดนีเซียใช้มาตรการจำกัดการนำเข้า เพราะต้องการลดขาดดุลการค้ากับประเทศต่างๆ และต้องการดึงดูดการลงทุน จึงออกมาตรการนี้ และใช้กับทุกประเทศทั่วโลก ไม่เฉพาะกับไทยแต่เรามองว่าอาจขัดกับหลักการค้าเสรี ซึ่งคงต้องเน้นเจรจากับอินโดนีเซียก่อนที่ผ่านมาก็เคยคุยกันแล้ว แต่ยังไม่คืบหน้าเพราะติดโควิดก่อนแต่ไทยจะย้ำอีกครั้งในการประชุม เจทีซี".